

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

DTAC – สัญญาแล้วนี้ว่าจะไม่หยุด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จั่วหัวมาแบบไม่ต้องเครียดมากกับหุ้น DTAC เอามาล้อเลียนเขาเฉยๆ เพราะเขาอาจจะเริ่มขึ้นแบบ ไม่หยุด ก็เป็นไปได้นะ... หรือดีไม่ตี อาจจะมีขึ้นจนคุณต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียว ก็ได้ แต่ก็จริงนะ ถ้าตามที่โฆษณาตามสื่อ “สัญญาว่า จะไม่หยุด” ซึ่งถ้าทำตามสัญญาได้จริงๆ แนวโน้มของธุรกิจ ก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆ หรือ มีแต่จะดูดีในวันหน้า... นั่นก็แปลว่าพื้นฐานของบริษัท จะดีกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้แน่ๆ ละ แล้วนั่น ก็จะส่งไปถึงราคาหุ้น ที่มีแต่จะวิ่งขึ้นข้างบนมากกว่า ไม่แน่นอนครับ ถ้าสัญญาในทางเทคนิค เข้าไปอยู่ในภาวะเหมือนหุ้น GULF หรือ ตัวอื่นๆ ในแบบเดียวกัน เขาก็อาจจะขึ้นไม่หยุดเหมือน GULF ก็เป็นไปได้ครับ... แต่ถ้าจะเอาตามสัญญาทางเทคนิคจริงๆ แล้วนั่น ที่วันนี้ เอา DTAC มาเข้าบาดตา ก็ต่อเนื่องจากวันวาน ที่เอา CPALL มาเข้าบาดตานั่นแหละครับ... หุ้นใหญ่ๆ ที่มีรูปแบบราคา ที่คล้ายๆ กับ SET Index ก็น่าจะไปได้ด้วยดี เรียกว่าเหนือเมฆล่อๆ ไปกับตลาด หรือ SET Index เลยก็ว่าได้ แล้วเรื่องของตลาด ก็น่าจะกล่าวไปในวันวาน จนมากพอสมควรแล้วละมัง...ซึ่งหลังเลือกตั้ง ถ้าจะเอากันจริงๆ เลยว่าจะออกไปทางไหน จะเป็นอย่างไรต่อไปกับอนาคตตลาดหุ้นไทย กับการเมืองใหม่ๆ (อย่างที่เขาวกกันนะ)... เดียวไปว่ากันในงานสัมมนาใหญ่ของ UOBKH ที่จะมีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 นี้ ก็น่าจะหลังการเลือกตั้งแค่เพียงอาทิตย์เดียว ยังไม่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาเสียด้วยซ้ำ แต่ก็น่าจะพอเห็นหน้าเห็นหลัง เห็นงาหรือเห็นภาพได้บ้างบางส่วนแหละ... เดี่ยวรอดติดตามกัน ในงานสัมมนาใหญ่ ของปีนี้ (รอฟังข่าวต่อไป)

ดูตามเกม... เรียกว่า มาวันนี้ ก็ยังเป็นเกมตามน้ำ แต่จะเสียเปรียบคนที่มีความ 2 วันก่อนนี้ ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ยังอยู่ในช่วงของไม่ตันๆ รอบใหม่ หรืออย่างน้อยๆ ก็ยังพอมีช่องว่างให้ได้แก๊งๆ ไร่อยู่นะ

- แนวรับ** : ... 51.0-50.0 ก็ยังซื้อได้ อย่าต่ำกว่า 49.0 เป็นพอ
- เป้าหมาย** : ... 55.0-56.0 เป็นเป้าหมายระยะสั้น ตามรูปแบบราคา

Price Chart...(DTAC)



ความเห็น ... จากสัญญาทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น DTAC... ที่กล่าวว่า ตามรูปแบบราคา หรือที่เรียกในทางเทคนิคว่า Price Pattern นั้น ก็มองดู จะเห็นชัดเจนว่า เป็นรูปแบบของ Bullish Flag นะครับ เริ่มจากการผ่านระดับ 48.00 ขึ้นมา แล้วยืนยันด้วยการผ่านระดับ 49.0 ขึ้นมาอีกนั่น ก็คือ ขาขึ้นชัดเจน และการตั้งจากระดับ 48.0 ขึ้นมานั้น เป็นการเริ่มตั้งจากระดับของ MA. ระยะสั้นเสียด้วย ซึ่งจะเรียกว่ายังเป็นไม้ตันๆ ของรอบแก๊งๆ ไร่ระยะสั้น ก็ไม่ผิดหรอก.. เราจึงได้เป้าหมายเบื้องต้นของ รูปแบบราคาไว้ก่อนที่ระดับ 55.0-56.0 แต่กระนั้นก็ตาม ที่ระดับดังกล่าว อาจจะไม่ใช้ที่จะขายเลยก็แล้ว จะรอดตามดูชุด MA. ว่า จะเข้ารูปแบบ Bullish in MA. ด้วยไหม ถ้าเข้า ก็ยาวละ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน